

ถนนมิตรภาพโคราชรถเริ่มแน่น บิกตูเจอดี-ขณะบุกตรวจหมอชิด

ดร.เปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ระดม 8 หมื่นนายอำนวยการ เน้นตั้งด่านวัดแอลกอฮอล์ถนนสายรอง เชียงใหม่รับมือ 7 วันระวังอันตราย ถนนมิตรภาพช่วงโคราชรถเริ่มแน่น คนทยอยกลับบ้านฉลอม (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

บิกตูเจอดี

‘บิกตู’เปิดรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 26 ธันวาคม ที่สถานีขนส่งหมอชิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ปีใหม่ปลอดภัยเมาไม่ขับ” ที่ สถานีขนส่งหมอชิด กรุงเทพฯ จากนั้นเดินทางทักทายประชาชนรวมทั้งเยี่ยมมูธต่างๆ ที่มาให้บริการประชาชนก่อนเดินทางไปดูการทดลองการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ บริเวณชานชาลา 1-3 โดยได้ตรวจวัด นายจงกลรัตน์ ฉ่ำมณี พนักงานขับรถดีเด่นของบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งจากการทดสอบก็ผ่านเกณฑ์ จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้ทดลองเป่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยตนเอง นายกฯ กล่าวที่เล่นทีจริงว่า “ยังงี้ก็ชั่วว์ ชั่วว์ว่าไม่เมาเหล้า หลายคนบอกผมเมาหมัด ระวังเถอะ ระวัง” จากนั้นนายกฯ ได้เป่า และพบว่าปริมาณแอลกอฮอล์เป็นศูนย์พร้อมกล่าวว่า “แต่จริงๆ ผมว่าน่าจะติดลบด้วยซ้ำไป เพราะไม่ได้ทานเหล้า”

จากนั้น นายกฯ ได้ดูเครื่องป้องกันการหลับใน ซึ่งจะลั่นเมื่อผู้ขับขี่หลับและสับพวงก่อนที่จะขึ้นไปรด บขส. เพื่อตรวจความเรียบร้อย และเดินขึ้นมาบนชั้น 3 ของผู้โดยสารเป็นชั้นพักคอยของผู้โดยสารเพื่อเดินทางต่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้เดินทางพร้อมแจกชุดยาสำหรับเดินทางรวมทั้งลูกอมให้กับผู้โดยสาร นายกฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า “อีสานบ้านเฮา ผมก็เป็นคนอีสาน แต่ว่าไม่ค่อยได้ สิมเกือบหมดแล้ว แต่กิน

ปลาข้าวเหนียวแล้วต้องจับหู ก่อนจะอวยพรขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย และมีความสุขตลอดไป พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้รักประเทศไทย รักประเทศไทย และระวังกระเปาะอย่าให้ถูกมิจฉาชีพขโมย”

ปชช.ซักสีหน้าบอกเบื่อนายกฯ

ทั้งนี้ ช่วงหนึ่งระหว่างเดินทางทักทายอยู่นั้นประชาชนแสดงออกผ่านสีหน้าว่าไม่พอใจ โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้ยื่นของที่ระลึกให้ ซึ่งประชาชนรายนั้นก็รับของไว้ และนายกฯ ถามว่า “เบื่อนายกฯ ไช้ไหม” ซึ่งประชาชนคนดังกล่าวพยักหน้ารับ จากนั้น นายกฯ กล่าวว่า “เบือไช้ไหม โอเค ไม่เป็นไร คุณเบือผมอย่างไร ผมก็เบือคุณไม่ได้ เพราะคุณเป็นคนไทย จำไว้ ไม่เป็นไร ขอขอบคุณที่เบือ”

ทั้งนี้ ในตอนท้ายนายกฯ กล่าวว่า ขอให้สื่อทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ และขอให้ถือว่านายกฯ รองนายกฯ และรัฐมนตรี ได้ฝากชีวิตไว้ด้วยกับทุกคนและขอให้คิดว่า นายกฯ รองนายกฯ และรัฐมนตรีทั้งหมดนั่งรถไปด้วยก็แล้วกัน จะได้ระมัดระวังกัน ไม่อยากให้เกิดการพกกฎหมายเพียงอย่างเดียว จิตใจก็ต้องพร้อมยอมพลีในการดูแลคนอื่นด้วย จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับ

ดร.เปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ดร. พร้อม พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ดร.เปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ดร. พร้อม พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. เพื่อเตรียมความพร้อม และสั่งการตำรวจทั่วประเทศในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

พล.ต.อ.สุวัฒน์กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 80,000 นาย และภาคีเครือข่าย พร้อมปฏิบัติงานลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่อย่างเต็มรูปแบบ โดยทางศูนย์จะติดตามสภาพการเส้นทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด และดำเนินการต่อเนื่องถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 จะเฝ้าระวังใกล้ชิดในเส้นทางที่มีปัญหาการจราจรติดขัด เช่น ช่วงถนนมิตรภาพ กลางดง รวมถึงในพื้นที่จังหวัดที่มีตัวเลขการสูญเสียสูง ทั้งนี้ แม้จะเริ่มมีการเดินทางแล้ว และวันที่ 27 ธันวาคมจะมีการเดินทางมากขึ้น ซึ่งจะเน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงเส้นทางรอง เส้นทางเลี่ยง และเตรียมเปิดช่องทางพิเศษไว้แล้ว จึงขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง

สำหรับปีนี้สั่งการให้จัดพนักงานสอบสวนส่วนหน้า ประจำในเส้นทางหลัก กรณีที่หากเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุ ให้เข้าไปถ่ายรูป ถ่ายคลิปวิดีโอ พร้อมเร่งเคลียร์สถานการณ์แยกคูกรณีโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาการจราจร ส่วนการตั้งด่านในช่วงปีใหม่จะเน้นถนนสายรอง เพื่อบังคับใช้กฎหมาย

โดยเฉพาะ 10 ช่องทางหลัก และการตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เพราะจากสถิติปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดมากที่ถนนสายรอง รวมทั้งเพื่อไม่ให้กระทบจราจรบนสายหลักด้วย ส่วนมาตรการยึดรถจากผู้เมาแล้วขับ ให้เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวน หากจำเป็นหรือเห็นว่รณนั้นๆ เป็นหลักฐานในการกระทำความผิด ก็ให้ดำเนินการยึดไว้

นอกจากนี้ช่วงสิ้นปี ที่หลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครอาจถูกใช้เป็นเส้นทางแข่งรถ ตำรวจจะเพิ่มการตั้งด่าน จุดสกัด ทั้งเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง และป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะ พร้อมยืนยันการข่าวยังไม่มื่ออะไรน่าเป็นห่วง แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ตำรวจพร้อมดูแลความปลอดภัยการจัดงานปีใหม่ และสวดมนต์ข้ามปีอย่างเต็มที่

เชียงใหม่รับมือ7วันระวังอันตราย

ที่ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจินโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ผศ.นพ.กฤษณ์ขวัญเงิน รองคณบดี และ รศ.ดร.พญ.ศิริอรินงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแถลงภาพรวมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช., ความคืบหน้าโครงการ Save Sujinno, โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ MTEC, ศูนย์ Customer Service Center (CSC), Suandok Hospital Line, 7 วันระวังอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563, ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะฯ และศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ (MedCHIC) เป้าหมายเพื่อการดูแลประชาชนที่เข้าใช้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคมนี้ และที่ผ่านมาประเทศไทยติดอันดับความสูญเสีย 1-3 ของโลกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่อุบัติเหตุแก้ไขได้ด้วยการป้องกัน คือ 3 ม สวมหมวกนิรภัย ระวังการขับซึ่มอเตอร์ไซด์ ไม่ดื่มสุราจนเมา และเพิ่มการไม่เล่นมือถือ 2 ข คาดเข็มขัดนิรภัย มีใบขับขี่ 1 ร ไม่ขับเร็ว และ 1 ง ่วงไม่ขับ และต้องมีสติ ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในหลายด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ซึ่งห้องฉุกเฉินของรพ.เองได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ใหม่ที่ทันสมัยที่สุด 1 เครื่อง ที่บริเวณด้านหลังของห้องฉุกเฉิน ทำให้สามารถให้บริการพร้อมๆ กันได้ 2 เครื่อง เพื่อให้บริการในกรณีฉุกเฉิน

ด้านการส่งต่อผู้ป่วย เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ภูเขาสูง มีความยากลำบากในการเดินทางจากพื้นที่ห่างไกล เพื่อมารับการรักษาที่ รพ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่ และ สพด. ได้จัดอบรมการเคลื่อน

ย้ายผู้ป่วยทางอากาศ จัดทำแนวทางการประสานงานเพื่อการส่งต่อทางอากาศ และจัดตั้งทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ “Sky Doctor” ซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาในการส่งผู้ป่วยที่อาการหนัก และวิกฤต จากโรงพยาบาลต้นทางมายังโรงพยาบาลตติยภูมิอย่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยการใช้อากาศยานทางทหาร อากาศยานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอากาศยานจากสายการบินพาณิชย์

ชยันนาทตรวจกระเช้าของขวัญ

ที่ จ.ชยันนาท นายชัยวัฒน์ ลิงห์หิรัญสุรณ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชยันนาทเปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่ เพื่อรับเทศกาลปีใหม่ ที่จะมีประชาชนออกมาซื้อสินค้าหรือกระเช้าไปเป็นของขวัญของขวัญให้กันจำนวนมาก จึงได้สุ่มตรวจฉลากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ประชาชนนิยมรับประทาน และการแสดงฉลากของผักผลไม้สด พร้อมกับเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ โดยได้ให้คำแนะนำในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญว่า ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดี และมีการแสดงฉลากแสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทชนิดของอาหาร วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุของอาหารแต่ละรายการ อาหารกระป๋อง ควรดูลักษณะกระป๋องต้องไม่บวม หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อเรียบร้อย แน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม รวมทั้งได้ฝากเตือนผู้ประกอบการ สินค้าที่นำมาลงกระเช้า ควรแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลขสารอาหาร ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ ส่วนประกอบ หากพบว่ากระเช้าของขวัญไม่แสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนดหรือผลิตภัณฑ์ของอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง จะมีโทษปรับสูงสุด 30,000 บาท

อุทัยเร่งปรับปรุงถนนสายหลัก

ที่ จ.อุทัยธานี เวลา 08.00 น. แขวงทางหลวงจังหวัดอุทัยธานี ระดมเจ้าหน้าที่ คนงานนำเครื่องจักรกลหนัก เร่งปรับปรุงพื้นผิว

จราจรบนถนน เนื่องจากการที่ถนนสายหลักต่างๆ ในเขตตัวเมืองอุทัยธานี ตลอดจนเส้นทางเข้าสู่อำเภอต่างๆ จากตัวเมืองอุทัยธานี ที่ได้ผ่านการใช้งานมานาน ประกอบกับในช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ ทำให้สภาพพื้นผิวการจราจรหลายแห่งเริ่มชำรุด และช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้จะถึงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ซึ่งจะมีประชาชนต่างเดินทางกลับภูมิลำเนา และใช้เส้นทางผ่านกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังนำคนงานเร่งตีเส้นจราจร และทาสีขอบทางที่เป็นจุดจอดและจุดห้ามจอดทับของเดิมให้มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสภาพพื้นผิวถนนและการมองเห็น ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเครื่องจักร รถยนต์ และอุปกรณ์สิ่งกีดขวางต่างๆ ออกจากบริเวณเพื่อคืนพื้นผิวจราจร เพื่อรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนา และการใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ จ.อุทัยธานี ที่จะเริ่มการเดินทางกันในวันพรุ่งนี้ (27 ธ.ค.) อย่างปลอดภัย

วันเดียวกัน พ.ต.อ.โพลีธู แก้วจรัส ผกก.สภ.เมืองอุทัยธานี จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ จราจร ลงพื้นที่กวดขันวินัยจราจร พร้อมมาตรการคุมเข้มวินัยจราจรอย่างเข้มงวดบนถนนรักการตีพัฒนา ที่บริเวณแยงกับสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ร่วมกับเหยื่อเมาแล้วขับของศูนย์ประสานงานเครือข่ายในมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งอยู่ในสภาพเป็นคนพิการ ร่วมกันออกณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว

โคราชรถแน่นทยอยกลับบ้าน

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจราจรบนถนนสายหลักในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เริ่มมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่บ้างแล้ว ส่งผลให้มีรถมากบางเส้นทาง โดยเฉพาะที่บริเวณถนนบายพาส นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เข้านี้เริ่มมีรถสะสมมากและชะลอตัวเป็นระยะ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนบางส่วนกลางวันหยุดยาวเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ ส่วนถนนสายหลักอื่นๆ ก็มีรถยนต์สะสมหนาแน่นหลายจุด เช่น ถนนมิตรภาพมีรถหนาแน่น 3 จุด บริเวณหน้าฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง, บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว และบริเวณ ต.ดอน

ชมพู่ อ.โนนสูง ส่วนถนนสาย 304 มีรถหนาแน่น 2 จุด บริเวณแยกอวยชัย ต.ปึกธงชัยเหนือ อ.ปึกธงชัย และบริเวณ ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา ก่อนถึงสามแยกสวนสัตว์นครราชสีมา ถึงอย่างไรก็ตามภาพรวมรถยนต์ก็ยังสามารถวิ่งได้อย่างคล่องตัว โดยคาดว่าช่วงค่ำวันนี้จะมีประชาชนเริ่มเดินทางกลับมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ถนนเส้นหลักในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีรถยนต์สะสมมากและเกิดการชะลอตัวหลายจุด

พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณทางหลวงหมายเลข 304 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ภูหลวง อ.ปึกธงชัย โดยกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ของอบต.ภูหลวง ได้จัดเตรียมเต็นท์และเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

สถานีขนส่งแน่นคนแห่ซื้อตั๋ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานีขนส่งแห่งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา เวลา 15.30 น. มีประชาชนเดินทางมาซื้อตั๋วรถโดยสารเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาตลอดเทศกาลปีใหม่อีกกันอย่างคึกคัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยหลายโรงงานเริ่มที่จะหยุดสายการผลิตเพื่อให้พนักงานได้เดินทางกลับไปฉลองเทศกาลปีใหม่นอกครอบครัว ส่งผลให้บริเวณชานชาลาขาออกไปจังหวัดในภาคอีสานและภาคตะวันออก มีประชาชนมาซื้อตั๋วรถโดยสารประจำทางกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน

ขณะเดียวกันบนถนนมิตรภาพ บริเวณลงจากสะพานต่างระดับ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ฝั่งขาขึ้นมาจากกรุงเทพมหานครนครมุงหน้าตู้ จ.ขอนแก่น ก็เริ่มมีรถยนต์สะสมหนาแน่นตลอดทั้งวัน แต่รถยังสามารถวิ่งได้คล่องตัว จะมีชะลอบางช่วงบริเวณจุดกลับรถ ซึ่งแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จะเริ่มปิดจุดกลับรถหลายช่วง ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อให้รถยนต์สามารถ

วิ่งได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ถึงอย่างไรก็ตามจุดที่มีรถยนต์สะสมมากที่สุด จะเป็นบนถนนมิตรภาพ บริเวณ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง ซึ่งเป็นจุดขึ้นเขา รถยนต์หนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้า ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครราชสีมา ได้จัดกำลังให้บริการเพื่อเร่งระบายรถยนต์ให้วิ่งได้อย่างต่อเนื่อง

ขอนแก่นจัดเคาต์ดาวน์222ปี

ที่ จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครขอนแก่นเร่งนำป้ายประกาศแจ้งเตือนการปิดการจราจรในเส้นทางถนนศรีจันทร์ ตั้งแต่บริเวณสี่แยกประตูเมืองติดกับ ถนนมิตรภาพ ไปจนถึงบริเวณจุดตัดทางยกระดับรถไฟทางคู่ เพื่อจัดกิจกรรมเคาต์ดาวน์ปีใหม่ 2020 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่นและ ททท.ขอนแก่น ได้กำหนดให้มีการปิดถนนเส้นทางสายดังกล่าวในวันที่ 28 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563 สำหรับการเตรียมสถานที่และการกำหนดพื้นที่จัดกิจกรรมงานขอนแก่นเคาต์ดาวน์ฉลองครบรอบ 222 ปี KhonKaen Countdown Celebration of 222 Years

นายธีระศักดิ์ ธิษายูพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า งานขอนแก่นเคาต์ดาวน์ฉลองครบรอบ 222 ปี KhonKaen Countdown Celebration of 222 Years นั้นขณะนี้การจัดเตรียมงานในด้านต่างๆ นั้นพร้อมแล้วโดยทั้งหมด ส่วนการปิดเส้นทางจราจรนั้นได้กำหนดเส้นทางรองสำหรับให้ระบายรถและจัดการจราจรในพื้นที่ข้างเคียงเรียบร้อยแล้ว และฝากแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานปีใหม่ หรือมาท่องเที่ยวที่ขอนแก่น ขอให้สำรองการเดินทางในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของที่พักที่หากจะเดินทางมาแบบเสียดวงที่พักในช่วงวันที่ 30-31 ธันวาคมนั้น ห้องพักจะเต็มแทบทุกปี จึงขอให้มีการสำรองที่พักล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย ขณะที่การอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องอาหาร การกินที่กิน การเดินทาง ร้ายขายสินค้าที่ระลึกและที่ท่องเที่ยวต่างๆ นั้นพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งหมด โดยที่ในเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฉลองครบรอบ 222 ปี ที่จะถึงนี้มั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวที่

จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 600,000 คน ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับ จ.ขอนแก่น มากกว่า 150 ล้านบาท

หนองคายบริการด้านพรมแดน

ที่ จ.หนองคาย นายกิติภูมิ ศิริวรรณ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร/ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรหนองคาย เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะผ่านเข้า-ออกด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ ว่าในช่วงปีใหม่ 2563 จะมีผู้เดินทางเข้าออกที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นจำนวนมาก ทางด่านศุลกากรหนองคายได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าออก โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในการต้อนรับผู้ที่เดินทางผ่านด่าน ซึ่งในช่วงวันหยุดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมาก อาจมีผู้ที่แอบแฝงในการที่จะขนส่งของที่ผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ เช่นยาเสพติดและของต้องห้ามต่างๆ จึงต้องมีการตรวจกันอย่างเข้มงวด ในส่วนของติดตัวที่ได้รับสิทธิตามผู้ที่เดินทางผ่านเข้าออก ทางด่านศุลกากรให้นำเข้ามาได้ตามปกติ แต่ในส่วนของผู้ที่ต้องชำระภาษีศุลกากรจะให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บอากรปากรวาง หรือของที่มีมูลค่าเกินกว่าจะเก็บอากรปากรวางได้ ทางด่านศุลกากรจะไปทำใบขนของได้ที่ด่านศุลกากรเพื่อจะได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ปิดจุดกลับรถรับ14จว.ได้

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสุพจน์ เสริมทรัพย์ หัวหน้าหมวดทางหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้เครื่องจักรกลนำแบเรียอร์ปิดจุดกลับรถบริเวณทางเข้าจุดผ่อนปรนพิเศษด้านสิงขร แยกบ้านหนองหิน ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 2 ธันวาคม 2563 เนื่องจากคาดว่าจะมีปริมาณรถจำนวนมากเดินทางไป 14 จังหวัดภาคใต้ตลอดเทศกาล รวมทั้งปิดจุดกลับรถหน้าโรงแรมประจวบสามอ่าว ในพื้นที่ ต.เกาะหลัก อ.เมือง เพื่อให้รถที่จะไปภาคใต้ไม่ติดขัดจากสี่แยกประจวบฯ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดทางลัดข้าม

หรือจุดกลับรถเกือบบนถนนเพชรเกษม ทุกจุดระยะทาง 220 กิโลเมตร ตั้งแต่ อ.หัวหิน ถึง อ.บางสะพานน้อย ขณะที่ปัญหาที่หลายฝ่ายที่เฝ้าระวังปัญหาอุบัติเหตุมีความกังวลมาจากยานพาหนะที่ใช้ความเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากปัจจุบันผิวการจราจรตลอดเส้นทางชั้นล่อง 14 จังหวัดภาคใต้ภายในจังหวัดมีการก่อสร้างใหม่ ผู้รับเหมาส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมทางหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป